



ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลท่ายาง ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและ เวลาราชการ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัย อำนาจตามข้อ ๘๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลท่ายางจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลท่ายาง ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ

เลขระจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นางจรัสศรี รักบำรุง	เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ชำนาญงาน	กองคลัง เทศบาล ตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และการประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้น คณะกรรมการพนักงานสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ตรวจสอบตาม เอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบได้ว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกหรือตัดสิทธิมิให้ เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยศักดิ์ อ่ำลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง